

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy โดยนายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง นายก้องการการบริหารส่วนตำบลพะวงด ได้จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด มอบนโยบายว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงดจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลสังกัดอบต.พะวงด อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงไปเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว หากมีการรับของขวัญของกำนัลให้รายงานให้ทราบทันที





รายชื่อข้าราชการและพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงตา อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงตา

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางวิลาวัลย์ ปลั่งกลาง	ปลัดอบต.	
2	นายวิรัตน์ แข็งการ	รองปลัดอบต.	
3	นายปิ่นนัทธ์ วิชาณาอุดมกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	
4	นางสาวนัชพร ชูยเพ็ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	
5	นางสาววาราดา เนื่องพงษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
6	จ.ส.อ.ยรรยง ยะมุงคุณ	นักพัฒนาชุมชน	
7	นางสาวสุจิตรา ชุบขุนทด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
8	นางสาวพิพรรษพร ศิริวัฒน์	นักทรัพยากรบุคคล	
9	นายสุรชัย เขาวังกลาง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
10	นายชาติ งามจันทร์	นายช่างโยธา	
11	นางสาวนภัสรา นามนนท์	นักวิชาการเงินและบัญชี	
12	นายบัณฑิต ถ้ำกลาง	เจ้าพนักงานพัสดุ	
13	นางขวัญดาว ทนกระโทก	ครู	
14	นางกนิษฐา หวังล้อมกลาง	เจ้าพนักงานธุรการ	
15	นายเวช กาศเจริญ	พนักงานขับรถยนต์	
16	นายชนะชล ทนกระโทก	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
17	นางสาวนริศรา หวังอ้อมกลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
18	นายสมศักดิ์ วนากลาง	พนักงานจ้างทั่วไป สป.	
19	นายเอนก หวังรักกลาง	พนักงานจ้างทั่วไป สป.	
20	นางสาวปวีณา เรียบสันเทียะ	พนักงานจ้างทั่วไป ศึกษา	
21	นางสาวสุตพรรัตน์ พงเจริญ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	